



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
t ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agrtech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ติดตามผลการปฏิบัติงาน	1	สสจ.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผน การขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทาง การพัฒนางาน ในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของรอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	ThaiPR.NET
สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม	2	ผู้ว่าฯ อยุธยา สั่งการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสำรวจ พื้นที่เสี่ยงกับการเสียหายข้าวนาปี พบเพียง 677 ไร่เศษ	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ตลาดเกษตรกร	3	ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา ตลาดทางเลือกของชาวเมือง สงขลา ในการซื้อสินค้าพืชผักผลไม้สดจากสวนในราคาที่ถูกลงกว่า ท้องตลาด โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาลถือศีลกิน เจ ราคาพืชผักหลายชนิดในท้องตลาดทั่วไปก็เริ่มขยับราคาสูงขึ้น	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร	4	นายอำเภอสุโขทัย-ลก พาเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ลองกองประจำ อำเภอสุโขทัย-ลก สวนนายมะเยียง อาแว	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน เกษตรกร	5	เกษตรย่านตาขาว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการเลี้ยงด้วงสาคร และ ผลิตก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเสริมรายได้ของ นางปรีดาวัลย์ ไชยแก้ว ตำบลทุ่งค่าย	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
BCG Model	6	นครพนม : สับปะรด GI สู่ BCG Model	เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด
แปรรูปผลิตภัณฑ์	7	'ลวดช่อง' พักข้าวน้ำกะทิสด 'สวนลุงเหล็ม' สีสันชวนชิมการ์ันตี ว่าติดใจ	แนวหน้าออนไลน์

นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจและกำหนดทิศทางการพัฒนางานในหน่วยงานที่กำกับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่กำกับดูแลรับทราบทิศทางและการปรับแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การกำหนดเป้าหมายและแผนการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ในปี 2567 –2570 และรับทราบผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ 6 ศูนย์ ที่อยู่ในการกำกับดูแล ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานงานปลูกต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ บริเวณสนามหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ และการปลูกต้นไม้ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ผู้ว่าฯ ออยุธยา สั่งการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงกับการเสียหายข้าวนาปี พบเพียง 677 ไร่เศษ

11 ส.ค. 2566  views 139



หลังจากมีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2566 ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่องการติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม COCMO-skymed-4 บันทึกภาพเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 06.10 น พบพื้นที่ถูกน้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท ประมาณ 525,855 ไร่ หรือ 841.37 ตร.กม.นั้น และมีรายงานว่ายังมีพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่นาปี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหายไป 158,091 ไร่ นั้น

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้สั่งการให้ นางสาวรุจิพัชร บุญจรัส เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ทำนาปี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากการลงสำรวจนาปี ในอำเภอมหาราชนั้น ในพื้นที่ยังไม่มีความเสียหายของนาปีแต่อย่างไรในขณะนี้ ส่วนจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่ การระบายน้ำว่าจะมีน้ำเข้าทุ่งอีกปริมาณเท่าใด ซึ่งก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป

นางสาวรุจิพัชร กล่าวว่าจากการลงสำรวจพื้นที่นาปี ซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเสี่ยงกับการเสียหายอยู่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอมหาราช อำเภอบางบาล อำเภอนครหลวง อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 677.75 ไร่ เท่านั้น ที่คาดการณ์ว่าจะเสียหาย ซึ่งทางเกษตรจังหวัดได้ประกาศเตือนเกษตรกรให้ไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้าน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรเอง



ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา ตลาดทางเลือกของชาวเมืองสงขลา ในการซื้อสินค้าพืชผักผลไม้สดจากสวนในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาลถือศีลกินเจ ราคาพืชผักหลายชนิดในท้องตลาดทั่วไปก็เริ่มขยับราคาสูงขึ้น

11 ต.ค. 2566



views 97



ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเปิดตลาดวันอังคารและวันศุกร์สุดสัปดาห์ ยังคงขายสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงที่นำพืชผักสดๆ จากสวนมาวางขายกันสดๆ โดยมีร้านอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งประชาชนทั่วไป มาหาซื้อพืชผักผลไม้ของเกษตรกรที่นำมาจากสวนสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้ามาเป็นเวลานานหลายปี โดยลูกค้าที่มาซื้อ นอกจากจะได้รับพืชผักสดๆ จากสวนแล้ว ในส่วนของราคา ก็มีราคาถูกกว่าในท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลถือศีลกินเจ ราคาพืชผักหลายชนิดในท้องตลาดทั่วไปก็เริ่มขยับราคาสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงถือศีลกินเจ จะใช้ผักนำมาปรุงอาหารเป็นจำนวนมากแทนเนื้อสัตว์ แต่ที่ตลาดเกษตรกรแห่งนี้ ราคาพืชผักยังคงราคาปกติ เนื่องจากเกษตรกรนำผลผลิตมาขายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงทำให้ราคาผลผลิตที่นำมาขาย ราคาถูกลงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป

โดยประชาชนต่างเน้นมาซื้อพืชผักต่างๆ เพื่อนำมาเก็บไว้ปรุงอาหารโดยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนอีก เนื่องจากตลาดเกษตรกรที่นี่มีสินค้าให้จับจ่ายเช่นเดียวกับตลาดทั่วไป ที่สำคัญราคาถูกกว่าอีกด้วย เนื่องจากพืชผักและผลไม้ นั้น จะต้องเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP หรือออแกนิก ในส่วนของประเภทอาหารแปรรูปจะต้องผ่านมาตรฐาน ออย. ฮาลาล ในส่วนของไข่ไก่ต้องจดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และการดำเนินงานของตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาจะอยู่ภายใต้สโลแกน เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย

ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” เปิดจำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา 06.30 น. ถึง 11.00 น. ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา จะเห็นได้ว่าในวันอังคารและวันศุกร์ ลูกค้าจะมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาแห่งนี้กันอย่างคึกคัก เนื่องจากมีความมั่นใจสินค้าของเกษตรกรที่นำมาขายเป็นสินค้าที่ปลอดภัย และได้มีการรับรองคุณภาพจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาทุกร้านมั่นใจในความปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปน

นายอำเภอสุโขทัย-ลก พาเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ลองกองประจำอำเภอสุโขทัย-ลก สวนนายมะเย็ง อาแว



นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุโขทัย-ลก พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ดั่งสุข เกษตรอำเภอสุโขทัย-ลก ลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ลองกองประจำอำเภอสุโขทัย-ลก สวนนายมะเย็ง อาแว พื้นที่หมู่ 2 ตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

ลองกองเป็นพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดนราธิวาส และจากข้อมูลปี 2566 อำเภอสุโขทัย-ลก มีเกษตรกรปลูกลองกองเป็นจำนวน 669 ราย พื้นที่ปลูก 1,032 ไร่ ผลผลิต 501 ตัน แต่ด้วยสถานการณ์ราคา ลองกองตกต่ำ ประกอบกับการดูแลรักษาที่ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยการจัดการสวนแบบประณีต ทำให้ เกษตรกรปล่อยพื้นที่ปลูกลองกองให้เป็นไปตามธรรมชาติ และบางส่วนมีความคิดที่จะล้มเลิกการปลูกลองกอง และหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาผลผลิตในตลาดสูงกว่าทดแทน แท้จริงแล้วลองกองจังหวัดนราธิวาสเป็น พืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่มีรสชาติและความหอมหวานเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากลองกองพื้นที่อื่น จึงใช้ จุดเด่นส่วนนี้มาส่งเสริมและพัฒนาลองกองที่มีอยู่ให้มีราคาที่สูงขึ้น ด้วยการปรับกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิต โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ลองกองประจำ อำเภอสุโขทัย-ลก ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบุโยะ จำนวน 8 ไร่ โดยมี นายมะเย็ง อาแว เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลง

ในปี 2566 มีการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองตำบลบุโยะภายใต้ ศพก. ตำบลบุโยะ เนื่องจาก ได้วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่พบว่าอำเภอสุโขทัย-ลก มีพื้นที่ปลูกลองกอง 1,032 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.34 ของพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมด แต่ราคาผลผลิตลองกองต่ำ เนื่องจากตลาดต้องการไม้ผลที่มีคุณภาพ A และ B หากแต่เกษตรกรยังไม่มีการพัฒนาการผลิตอย่างจริงจัง อาศัยเพียงธรรมชาติ ไม่มีการบริหารจัดการแปลง ที่เป็นระบบ ทำให้ต้นทุนสูง โทรม ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ต่อมาจึงได้มีการประสานผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านและบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันขับเคลื่อน รับผิดชอบเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วม

นายอนิรุทธ บัวอ่อน กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ราย พื้นที่ 316 ไร่ และในสวนปี 2566 ราคาผลผลิตล่องกอง เกรด A เฉลี่ย 30 บาทต่อกิโลกรัม เกรด B ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 25 บาท และเกรด C ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13 บาท ในส่วนของสวนล่องกองคุณภาพ ของ นายมะเยียง อาแว ปี 2566 มีผลผลิต 3,500 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้ราคาดีกว่าสวนล่องกองทั่วไป คือ 1) เกรด A ราคา กิโลกรัมละ 50 บาท 2) เกรด B ราคา กิโลกรัมละ 30 บาท 3) เกรด C ราคา กิโลกรัมละ 20 บาท การพัฒนาสวนล่องกองนั้นดีกว่าการปลูกแล้วไม่ดูแล ปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติ เนื่องจากผลผลิต จะมีคุณภาพที่สูงกว่า ทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ย่อมสูงตามไปด้วย

นายสมพงษ์ ดั่งสุข เกษตรอำเภอสุโขทัย-ลก กล่าวว่า จากความสำเร็จในเรื่องคุณภาพผลผลิตแปลงต้นแบบ ของนายมะเยียง อาแว ที่เพิ่มสูงขึ้น จนได้รับรางวัลงานวันล่องกอง งานของดีเมืองนราอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานเกษตรอำเภอจะนำไปขยายผล คือ จัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จริง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสุโขทัย-ลกได้โดยตรง ซึ่งจะมีการจัดการเรียนรู้ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรสู่เกษตรกร เพื่อเป็นการขยายการพัฒนาคุณภาพล่องกองของจังหวัด นราธิวาสให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการอนุรักษ์พืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นนราฯให้คงอยู่สืบไป

อย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่ามียุโรปสรรคในด้านการขนส่ง เนื่องจากบริษัทขนส่งภาคเอกชนมีการจัดการสินค้า ที่ไม่ดีเท่าที่ควร และไม่มีการรับประกันความเสียหายจากการขนส่งในสวนของสินค้าเกษตร ทำให้ผลผลิต ที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ค่าขนส่ง และผลผลิตที่ต้องจัดส่งใหม่ให้แก่ผู้สั่งซื้อ เกษตรกรจำเป็นต้อง ดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ในด้านการขนส่งจะใช้บริการขนส่งจากกรมการรถไฟแห่งประเทศไทยและ ไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก และมีการพัฒนานำโพนมาใช้ในการบรรจุผลผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกันการผลผลิต ลดการกระแทกจากการขนส่ง และยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับสินค้า

สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อล่องกองคุณภาพดี สดๆ จากสวนนายมะเยียง อาแว สามารถติดต่อ โทร 081-5420067, 091-7649002 และ 073-612046

เกษตรกรอำเภอดงหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการเลี้ยงด้วงสาคู และผลิตก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเสริมรายได้ของ นางปรีดาวัลย์ ไชยแก้ว ตำบลทุ่งค่าย



นายพนธ์พนธ์ นานพ เกษตรอำเภอดงหลวง มอบหมายให้นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการเลี้ยงด้วงสาคู และผลิตก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเสริมรายได้ของนางปรีดาวัลย์ ไชยแก้ว ณ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอดงหลวง จังหวัดตรัง ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงด้วงสาคูมา 10 กว่าปี จำหน่ายกิโลกรัมละ 200 บาท สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเดือนละไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท และยังมีการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำหน่ายเดือนละประมาณ 2,000 ก้อน จำหน่ายก้อนละ 10 บาท หากซื้อ 100 ก้อน ขึ้นไปจำหน่ายก้อนละ 8 บาท ซึ่งเกษตรกรยอมรับว่าเป็นอาชีพทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่มั่นคงได้ ซึ่งอาชีพดังกล่าวสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนไม่ต่ำกว่า 16,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้ นางปรีดาวัลย์ ไชยแก้ว ได้กล่าวว่า เมื่อก่อนการเลี้ยงด้วงสาคู และผลิตก้อนเชื้อเห็ด เป็นอาชีพเสริม แต่ในขณะนี้กลับเป็นรายได้หลักของครอบครัว เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ ฝนตกอย่างต่อเนื่อง บวกกับปัจจุบันมีโรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา ส่งผลให้น้ำยางลดปริมาณลงเกือบเท่าตัว

(หากสนใจด้วงสาคูหรือก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ติดต่อได้ที่ คุณนางปรีดาวัลย์ ไชยแก้ว โทร.097-0032512)

นครพนม : สับปะรด GI สู่ BCG Model



นายพิชัย อวรรณา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เปิดเผยว่า สับปะรดทำอุเทนขึ้นชื่อว่าเป็นสับปะรดที่หวานที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยต้นพันธุ์ที่นำมาครั้งแรกได้มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสายพันธุ์ ปัตตาเวียสายน้ำผึ้งพอได้นำมาปลูกในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน ประกอบดินที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศและปริมาณฝนที่เหมาะสม รวมถึงการเอาใจใส่ของเกษตรกรในพื้นที่ ส่งผลให้จากที่เปรี๊ยะกลายเป็นรสชาติที่หวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งสับปะรดทำอุเทน เป็นพืชที่มาช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความมั่นคง โดยได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ด้าน น.ส.วัลลภา วังอุปัดชา รองประธานกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางด้านกลุ่มของผู้ปลูกสับปะรด GI บ้านโนนตาล นอกจากขายผลสด ซึ่งเป็นตัวหลักของกลุ่มแล้ว ที่มาของรายได้ก็ยังมี การแปรรูป เช่นการทำสับปะรดเกลือสปาซัดผิว แล้วก็อีกหลายอย่าง ซึ่งในตอนนี้การทำสับปะรดมีการวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านของฝากนครพนมครับ ทั้งมีการต่อยอดสับปะรดลูกที่ตกไซส์ ไม่ได้มาตรฐาน คือการนำมาทำสับปะรดอบแห้ง ไม่ว่าจะ เป็น เนื้อสับปะรดอบแห้ง แคน โดยจะมีทั้งสับปะรดดั้งเดิมและรสบ๊วย อีกทั้งแต่ก่อนที่ทางกลุ่มปลูกสับปะรดเสร็จจะมีการทำลายใบโดยเปล่าประโยชน์ แต่ทุกวันนี้มีการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมทำเป็นกระดาษสา ซึ่งในอนาคตในผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีการพัฒนาสู่พายแท่งห้อยสินค้าภายในกลุ่ม

ขณะที่ น.ส.กัญญา อภินันท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากการที่มีการนำระบบส่งเสริมการเกษตรเข้ามาขับเคลื่อนในพื้นที่ ทำให้กลุ่มเกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประสบการณ์ร่วมกัน มีการวางแผน

พัฒนาและยกระดับการผลิตและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการผลิต
สับปรด ถือเป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ BCG หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ที่เป็นเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ ผสมผสานการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีบคง ตรงไป ตรงมา

แห้วหน้า



'ลอดช่อง' ฟักข้าว น้ำกะทิสด 'สวนลุงเหล็ม' สีสันชวนชิมगरันตีว่าดีใจ

ที่สวนลุงเหล็ม หมู่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ได้รับแจ้งว่ามีการทำ ลอดช่องฟักข้าว น้ำกะทิสดอร่อย โดยกลุ่มวิสาหกิจ Phangnga Well Be จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายประคอง อุตสาหกรรม เกษตรจังหวัดพังงา ททท.สำนักงานพังงา และเจ้าหน้าที่ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจ Phangnga Well Be จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายประคอง อุตสาหกรรม เกษตรจังหวัดพังงา ททท.สำนักงานพังงา และเจ้าหน้าที่ พบว่ากลุ่มวิสาหกิจ Phangnga Well Be สวนลุงเหล็ม มีการปลูกต้นฟักข้าว กว่า 1 ไร่ กำลังอยู่ในช่วงทยอยให้ผลผลิตและมีการขยายปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดทำสถานที่เพื่อการเกษตรยึดการปลูกฟักข้าวเป็นหลัก พร้อม พืชผลอื่นๆ เช่น เสาวรส มังคุด เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

จากนั้นทางกลุ่มได้สาธิตการทำลอดช่องฟักข้าว น้ำกะทิสด โดยนางแหว จิตการ อายุ 73 ปี เจ้าของลอดช่องแม่แหว สวนลุงเหล็ม ซึ่งได้สาธิตการทำลอดช่องฟักข้าว น้ำกะทิสด พร้อมกล่าวว่า จากที่ลูกชายได้ขายน้ำฟักข้าวตั้งแต่ช่วงอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจนเป็นที่รู้จักต่อมาย้ายกลับมาตั้งภูมิลำเนาที่บ้านเกิดในตำบลกระโสม พร้อมกับเปิดขายน้ำฟักข้าวในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับตนเองมีอาชีพทำลอดช่องใบเตยขายเป็นประจำ ทางลูกชายจึงคิดให้ทำแป้งผสมกับฟักข้าวแทนใบเตย จึงได้ลองทำดู โดยใช้ส่วนเนื้อหุ้มเมล็ดของลูกฟักข้าวผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน ใส่น้ำปูนใส ขยำจนเข้ากัน แล้วกรองเอาน้ำมาเคี่ยวจนเหนียวข้นได้ที่โดยเริ่มตั้งไฟอ่อนและเพิ่มไฟให้แรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตความเหนียวข้นจากการใช้ไม้พายกววนจนข้นได้ที่ แล้วนำแป้งที่สุกลงตะแกรงลอดช่อง ที่มีน้ำเย็นและน้ำแข็งรองรับไว้

ขณะที่น้ำกะทิสด ใช้กะทิคั้นสดผสมน้ำตาลทราย น้ำตาลตะโหนด คนให้เข้ากัน เมื่อเสร็จทั้งแป้งลอดช่อง และน้ำกะทิสด ใส่อถ้วยราดน้ำตามความชอบของแต่ละคนสามารถรับประทานความอร่อยได้ทันที หรือจะเพิ่มน้ำแข็งเข้าไปถึงชื่นใจ

ขณะนายณปกร จิตการ อายุ 50 ประธานกลุ่มวิสาหกิจ Phangnga Well Be กล่าวว่า หลังจากประสบการณ์ขายน้ำฟักข้าวทั้งในพื้นที่ ภูเก็ต และ พังงา มารวม 9 ปี ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก จึงมีแนวคิดและร่วมจัดตั้งวิสาหกิจในชุมชน ต้องการเพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชม

แปลงเกษตร สวนลุงเหล็ม ที่มีการปลูกต้นฟักข้าว ต้นเสาวรส แก้วมังกร มังคุด พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชผลการเกษตร อย่างน้ำฟักข้าว ลอดช่องฟักข้าว น้ำเสาวรสม ผลแก้วมังกร ซึ่งทางกลุ่มมีแนวขยายการปลูกและคิดค้นผลผลิต การแปรรูป ใหม่ๆ ที่สำคัญต้องการให้คุณค่าโภชนาการแก่ผู้บริโภคด้วย

ด้านนายประคอง อุตสาหกรรม เกษตรจังหวัดพังงา กล่าวว่า การส่งเสริมการเกษตรนอกจากให้ความรู้แก่เกษตรกรรายบุคคลแล้วยังต้องการให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วย ได้มี การร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันผลิต โดยเฉพาะการแปรรูป เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นหลักในการส่งเสริมการเกษตร